



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักนโยบายและแผน โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ มท. ๕๐๕๗๗
ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว ๔๔๐๔ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง สรุปการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยประจำสัปดาห์ (วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘)

เรียน รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ปรึกษา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีบัญชาให้มีการประชุมหารือข้อราชการของ
กระทรวงมหาดไทยอย่างไม่เป็นทางการประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ เมื่อวันพุธที่
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นั้น

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยได้สรุปการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยประจำ
สัปดาห์ เมื่อวันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปข้อสั่งการประจำสัปดาห์ได้ทางเว็บไซต์ www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการ
ประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวิบูลย์ สงวนพงศ์)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๖/๑๔๗/๓๖



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑

สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง สรุปรการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยประจำสัปดาห์ (วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘)

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๖/๐๐๑๐๒ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปรประเด็นการประชุมฯ ประจำวันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีบัญชาให้จัดประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยอย่างไม่เป็นทางการประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุม และได้เชิญกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมทุกสัปดาห์ นั้น

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยได้สรุปข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จากการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยประจำสัปดาห์ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปข้อสั่งการประจำสัปดาห์ได้จากเว็บไซต์ www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิบูลย์ สงวนพงศ์)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐



ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว ๘/๔๕

ถึง จังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย
อย่างไม่เป็นทางการประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เป็นประธานการประชุม ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำสรุปข้อราชการของผู้บริหารระดับสูงจาก
การประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดติดตามสรุป
การประชุมหารือข้อราชการดังกล่าว ได้ทางเว็บไซต์ www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุม
หารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย” พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องให้
กระทรวงมหาดไทยทราบ



สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักนโยบายและแผน
โทร. ๐๒ ๒๒๓ ๔๘๗๐ , ๕๐๕๗๗

สรุปประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย
ประจำวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	<p>๑. โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ให้ขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของการขอใช้งบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ พร้อมทั้งจัดประชุมคณะอนุกรรมการ และชี้แจงทำความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของผู้คัดค้าน</p>	กทม.
	<p>๒. การแก้ไขปัญหาขยะ ขณะนี้การแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการขยะเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในการประกาศกฎกระทรวงเพื่อรองรับการกำหนดแนวทางการจัดการขยะ ขอให้บรรจุประเด็นในการคัดแยกขยะในประกาศด้วย</p>	สถ.
	<p>๓. ปัญหาการจ่ายน้ำประปา/น้ำประปาร้อย</p> <p>๓.๑ ให้การประสานครหลวงประชาสัมพันธ/ชี้แจงทำความเข้าใจถึงคุณภาพของน้ำประปาให้ประชาชนทราบ ซึ่งน้ำอาจมีรสกร่อยในบางช่วงเวลา เนื่องจากได้รับผลกระทบจากน้ำขึ้นน้ำลง แต่ไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพของน้ำประปา รวมทั้งพิจารณาการนำน้ำจากแม่น้ำแม่กลองมาใช้ในการผลิตน้ำประปาเพิ่มขึ้น</p> <p>๓.๒ ให้การประสานส่วนภูมิภาคเฝ้าระวังการจ่ายน้ำประปาในพื้นที่ที่มีปัญหาขาดแคลนน้ดิบ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ต้องจ่ายน้ำเป็นเวลา โดยประสานงานกับกรมชลประทานในการเฝ้าระวังการจัดหาน้ำดิบสำหรับอุปโภคบริโภคเป็นอันดับแรก</p>	กปน./กปภ.
	<p>๔. โครงการสว่างไสวทั่วไทย จ่ายไฟทุกครัวเรือน ให้เร่งดำเนินโครงการให้เรียบร้อยตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งประสานกับจังหวัดตากเร่งรัดการดำเนินการในพื้นที่ อำเภอท่าสองยาง (โรงเรียนท่าสองยาง) จังหวัดตาก ซึ่งต้องมีการทำหนังสือขอใช้พื้นที่ป่าโดยเร็ว</p>	กพท./จังหวัดตาก
	<p>๕. การออกแบบแนวเส้นทางวางท่อระบายน้ำ การนำ Broadband ลงใต้ดิน และสายไฟฟ้าลงใต้ดิน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้กำหนดดำเนินการลงทุนเพื่อสำหรับนำ Broadband ลงใต้ดิน ในขณะเดียวกันการไฟฟ้านครหลวงมีแผนเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเช่นกัน</p> <p>๕.๑ ให้กรุงเทพมหานครประสานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการไฟฟ้านครหลวงในการออกแบบแนวเส้นทางวางท่อระบายน้ำให้รองรับการนำ Broadband และสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ทั้งนี้ ขอให้กำหนดขนาดท่อระบายน้ำที่วางใหม่ให้มีขนาดตั้งแต่ ๒ เมตรขึ้นไป</p> <p>๕.๒ ให้การไฟฟ้านครหลวงรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินให้ทราบเป็นระยะ พร้อมทั้งสรุปประเภทสายที่ยังคงอยู่ที่เสาไฟฟ้าให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ</p>	กทม./กฟน.

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สรุปข่าวสารสำคัญจากศูนย์แก้ไขปัญหามันคงแบบบูรณาการ (ศมบ.)	<p>เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย (นายภานุ แยมศรี)</p> <p>๑. กลุ่มสนับสนุนรัฐบาลเริ่มวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลมากขึ้น กระจ่างความเห็นใน Social Media พบว่ากลุ่มคนที่เคยสนับสนุนรัฐบาลของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เริ่มแสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลมากขึ้น เช่น กรณีการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ การแก้ไขปัญหาย้ายแล้ง รวมทั้งการออกกฎหมายกำลังพลสำรอง เป็นต้น</p> <p>๒. สมาคมประมงยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลและศูนย์บัญชาการการแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ในการแก้ไขปัญหาการประมงที่ผิดกฎหมาย (IUU) สมาคมประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับผู้ประกอบการประมงอวนลากเข้ายื่นหนังสือกับนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้เปิดเวทีสาธารณะในการหาทางออกและแก้ไขปัญหาการประมงที่ผิดกฎหมาย (IUU) โดยมีข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลและศูนย์บัญชาการการแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) ให้จ่ายค่าเสียหายเป็นค่าอุปกรณ์ประมงร้อยละ ๘๐ ของมูลค่าอุปกรณ์ ๒) ให้จัดสรรเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำหรือที่ทำกินสำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพ ๓) ให้จัดสรรเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยสำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนเครื่องมือประมง <p>การหยุดทำประมงของเรือประมงพาณิชย์ขนาดใหญ่ ประเมินความสูญเสียรายได้ประมาณ ๓๕๐ ล้านบาท สำนักข่าวกรองแห่งชาติประเมินว่าไม่ส่งผลให้อาหารทะเลสดที่บริโภคขาดหายไปจากตลาด เนื่องจากกลุ่มประมงพื้นบ้านสามารถทำประมงได้ตามปกติ</p> <p>๓. ความรุนแรงจังหวัดชายแดนภาคใต้ช่วงเทศกาลรอมฎอน ปี ๒๕๕๘ ลดลง ภาพรวมการแก้ไขปัญหามันคงแบบบูรณาการในจังหวัดชายแดนภาคใต้เปรียบเทียบกับปี ๒๕๕๗ และ ปี ๒๕๕๘ ช่วงเทศกาลรอมฎอน สรุปได้ว่าปี ๒๕๕๘ มีความรุนแรงลดลง คือ มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเพียง ๓๐ ครั้ง ในขณะที่ปี ๒๕๕๗ มีเหตุการณ์เกิดขึ้น ๖๒ ครั้ง แต่ทั้ง ๒ ปี มีลักษณะที่เหมือนกัน คือช่วง ๑๐ วันสุดท้ายก่อนสิ้นสุดเทศกาลรอมฎอนจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นบ่อยครั้ง</p> <p>๔. การจัดลำดับความมีชื่อเสียงประจำปี ๒๐๑๕ ประเทศไทยจัดอยู่ในลำดับที่ ๒๑ การเผยแพร่ผลการสำรวจการจัดลำดับความมีชื่อเสียงของเมืองที่เหมาะสมแก่การท่องเที่ยวประจำปี ๒๐๑๕ จากการสำรวจของ Reputation Institute สำรวจจากคนของกลุ่มประเทศ G๘ จำนวน ๔๘,๐๐๐ คนปรากฏว่าประเทศไทยจัดอยู่ในลำดับที่ ๒๑ จาก ๕๕ ประเทศ ซึ่งมีลำดับที่ดีกว่าสหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ บราซิล จีน และรัสเซีย</p> <p>๕. สหรัฐอเมริกาชี้แจงข้อตกลงด้านนิวเคลียร์ของอิหร่าน สหรัฐอเมริกาได้เชิญเอกอัครราชทูตทุกประเทศไปชี้แจงทำความเข้าใจต่อข้อตกลงด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านที่ถือว่าเป็นการปิดโอกาสของอิหร่านไม่ให้มีการพัฒนาและผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้ รวมทั้งเพื่อป้องกันการสะสมอาวุธนิวเคลียร์ในประเทศตะวันออกกลาง โดยรัสเซียและจีนจะมีส่วนร่วมในการเข้าไปปรับปรุงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอิหร่านไม่ให้ใช้เป็นแหล่งผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้ ในปัจจุบันสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปพร้อมที่จะยกเลิกการคว่ำบาตรทางการค้ากับอิหร่าน อย่างไรก็ตามข้อตกลง</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ตั้งกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาสหรัฐอเมริกา ก่อน สำหรับ ประโยชน์ต่อประเทศไทย หากมีการยกเลิกการคว่ำบาตรจะทำให้ไทยซึ่งมีสัมพันธ ที่ดีกับอิหร่านสามารถทำการค้าและส่งออกสินค้าให้อิหร่านได้</p> <p>๖. ผู้ประกอบการการค้าอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเตรียมรับสถานการณ์ ด้านเศรษฐกิจ สถานายจ้าง ผู้ประกอบการการค้าอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จะมีการหารือเพื่อกำหนดมาตรการเตรียมรับสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก ปัจจัย ๓ ประการ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) เศรษฐกิจโลกชะลอตัวทำให้การส่งออกในปี ๒๕๕๘ คาดว่าจะลดลง น้อยกว่าร้อยละ ๓ ๒) กำลังซื้อลดลงเนื่องจากภาคเกษตรประสบปัญหาภัยแล้ง ๓) รัฐบาลเข้าได้ต่ำกว่าเป้าหมายเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจไม่มีการขยายตัว 	
<p>ความก้าวหน้าการจัด กิจกรรมจักรยานเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ “ปั่นเพื่อแม่ หรือ BIKE FOR MOM”</p>	<p>ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุภชาติ วิฑูรย์)</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. สรุปผลการลงทะเบียน สรุปผลการลงทะเบียน ๗๖ จังหวัด ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้นจำนวน ๒๕๔,๘๖๓ คน (ยอดจำนวน ที่เพิ่มจาก ๑,๐๐๐ คนแรก จำนวน ๑๗๘,๘๖๓ คน) ๒. สรุปกิจกรรมและห้วงเวลาสำคัญเพื่อทราบและปฏิบัติ <ol style="list-style-type: none"> ๒.๑ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ส่วนภูมิภาครับเสด็จและเข็มกลัดพระราชทาน - เวลา ๑๐.๐๐ น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและ ผู้ว่าราชการจังหวัดเข้ารับเสด็จและเข็มกลัดพระราชทานจากผู้แทนพระองค์ จำนวน ๑๐๐ ชุด ณ อาคารใหม่สวนอัมพร <ol style="list-style-type: none"> - เวลา ๑๒.๐๐ น. กระทรวงมหาดไทยเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย - การประชุมหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ กรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย โดยกรมประชาสัมพันธ์ ขอเข้าร่วมชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการ จัดทำ Guinness Record ของการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติในส่วนภูมิภาค - เวลา ๑๘.๑๕ น. นายกรัฐมนตรีนำประธานคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เข้าเฝ้าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อถวายรายงานการจัดกิจกรรมฯ ณ วังศุโขทัย โดยแต่งกายชุดปกติขาว ๒.๒ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. ในส่วนกลางจัดพิธีซ้อมใหญ่ สถานที่จริง โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และส่วนภูมิภาคให้กำหนดจัด กิจกรรมซ้อมใหญ่ไม่เกินวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยแจ้งวัน เวลา สถานที่ พร้อมรายงานปัญหาอุปสรรคให้ส่วนกลางทราบภายในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ๒.๓ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. <ol style="list-style-type: none"> - ส่วนกลางจะมีพิธีปล่อยขบวนรถน้ำดื่มพระราชทาน ณ บริเวณ พระลานพระราชวังดุสิต โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานและ ราชเลขานุการในพระองค์เป็นสักขีพยาน 	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>- ส่วนภูมิภาคให้จัดรถบรรทุก ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน พร้อมติดป้ายข้อความตามที่กำหนดและมอบผู้แทนพร้อมเจ้าหน้าที่มารับน้ำพระราชทาน เสื้อพร้อมเข็มกลัดพระราชทาน</p> <p>๒.๔ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ผู้แทนส่วนราชการรับเสื้อพระราชทานและ TAG พร้อมคู่มือ ณ ห้องรับรอง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. (แต่งกายชุดปฏิบัติราชการแขนยาว)</p> <p>๒.๕ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานพิธีมอบเสื้อและเข็มกลัดพระราชทาน ณ ศาลากลางจังหวัดต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ที่กำหนด และการจัดกิจกรรมเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์การร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อแม่</p> <p>๒.๖ วันที่ ๑๓-๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ การติดตามการดำเนินงานตาม Check list ครั้งสุดท้าย และในส่วนภูมิภาคตรวจพื้นที่และกระบวนการดำเนินงานเกี่ยวกับด้านการจัดขบวน ความพร้อมของขบวนปล่อยขบวน/สิ้นสุดขบวน และธงสัญลักษณ์เส้นทางแผนสำรอง</p> <p>๒.๗ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ กำหนดจัดกิจกรรม “ปั่นเพื่อแม่” BIKE FOR MOM พร้อมกันทั่วประเทศและร่วมบันทึก Guinness Book</p> <p>๓. การดำเนินงานตาม Check List</p> <p>๓.๑ จัดทำเว็บไซต์ครบทุกจังหวัดและประสานจังหวัดเพื่อดำเนินการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๓.๒ ผู้ประสานงานหลัก/รอง ดำเนินการครบทุกจังหวัด</p> <p>๓.๓ ปฏิบัติต่อเนื่องให้ประสานเพื่อตรวจสอบรายชื่อให้มีความถูกต้องตรงกัน</p> <p><u>กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)</u></p> <p>๑. สิ่งของพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานสิ่งของจากทรัพย์สินส่วนพระองค์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นเสื้อยืดสำหรับขี่จักรยานสีฟ้า เสื้อผู้ปฏิบัติงาน เข็มกลัด และน้ำดื่มพระราชทาน ประกอบด้วย</p> <p>๑.๑ เสื้อยืดสำหรับขี่จักรยานสีฟ้า/เข็มกลัด จังหวัดละ ๑,๐๐๐ ชุด รวม ๗๖,๐๐๐ ชุด</p> <p>๑.๒ เสื้อผู้ปฏิบัติงาน จังหวัดละ ๓๐๐ ตัว รวม ๒๒,๘๐๐ ตัว</p> <p>๑.๓ เข็มกลัดเพิ่มเติม ๒๐๐,๐๐๐ อัน</p> <p>๑.๔ น้ำดื่ม จังหวัดละ ๓,๐๐๐ ขวด รวม ๒๒๘,๐๐๐ ขวด</p> <p>สำหรับสิ่งของพระราชทานจะบรรจุไว้ในกล่องบรรจุสิ่งของพระราชทานโดยให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย</p> <p>๒. รถบรรทุกสิ่งของพระราชทาน รถบรรทุก ๖ ล้อ ขนาด ๓ ตัน หน้าสั้นมีลูกกรงด้านข้างพร้อมหลังคากันแดด-ฝน มีช่วงกระบะบรรทุก ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ x ๕ x ๒ เมตร (กว้าง x ยาว x สูง) ขนาดของไว้นิลติดข้างรถมีขนาดเต็มพื้นที่ด้านข้างรถ</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๓. การจัดรูปแบบขบวนรถสิ่งของพระราชทาน (ตามแผนผังที่ทางส่วนกลางกำหนดไว้)</p> <p>๔. กำหนดการพิธีปล่อยขบวนรถสิ่งของพระราชทาน ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” วันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร</p> <ul style="list-style-type: none"> - เวลา ๑๑.๐๐ น. รถบรรทุกสิ่งของพระราชทาน ทั้ง ๗๖ จังหวัด เดินทางถึงพระลานพระราชวังดุสิตเพื่อลงทะเบียน และเข้าประจำตามจุดที่กำหนด - เวลา ๑๓.๐๐ น. ลงทะเบียนแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และผู้เข้าร่วมพิธีปล่อยขบวนรถสิ่งของพระราชทาน ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” - เวลา ๑๔.๐๐ น. ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี - เวลา ๑๔.๓๐ น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานในพิธีเดินทางถึงพระลานพระราชวังดุสิต (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์) - เวลา ๑๔.๔๐ น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกจากต้นพิธีขึ้นสู่เวทีที่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร - เวลา ๑๔.๔๕ น. ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะผู้บริหารระดับสูงพร้อมกัน ณ บริเวณแท่นพิธีปล่อยขบวนรถ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กดปุ่มปล่อยขบวนรถสิ่งของพระราชทาน และเคลื่อนออกจากพระลานพระราชวังดุสิต - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวงมหาดไทยถ่ายรูปและแถลงข่าว <p>๕. รูปแบบการจัดเรียงลำดับขบวนตามเส้นทางรายจังหวัด ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) เส้นทางสายเอเชียหมายเลข ๑ (ภาคเหนือ/กลาง ๒๑ จังหวัด) สีเขียว ๒) เส้นทางสายเพชรเกษม (ภาคใต้/กลาง ๑๘ จังหวัด) สีเหลือง ๓) เส้นทางสายมิตรภาพ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/กลาง ๒๓ จังหวัด) สีฟ้า ๔) เส้นทางสายสุขุมวิทสายตะวันออก (๘ จังหวัด) สีม่วง ๕) เส้นทางสายบรมราชชนนี (ภาคกลาง ๖ จังหวัด) สีเขียวอ่อน <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ให้ผู้ปั่นจักรยานสำรองซ้อมในพื้นที่จริง ในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ๒. ให้เตรียมการรับมือกับสภาพอากาศที่อาจเปลี่ยนแปลงและเตรียมพร้อมในการดูแลเรื่องความปลอดภัย และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรุงเทพมหานคร พยากรณ์สภาพอากาศในช่วงวันกิจกรรม เพื่อจะได้เตรียมแผนฉุกเฉินในการแก้ไขปัญหาต่อไป 	<p>กก.สป./ ทุกจังหวัด กทม.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ความก้าวหน้าตลาด ชานกรุง</p>	<p>กรุงเทพมหานคร (นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม)</p> <p>๑. รัฐบาลมีนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศโดยเน้นด้านการอุปโภคบริโภค (C : Consumption) ได้มอบหมายให้กรุงเทพมหานครจัดตลาดชานกรุง โดยได้กำหนด ๔ จุด คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ตลาดชานกรุงถนนอุทยาน เขตทวีวัฒนา ๒. ตลาดนัดศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมด เขตทุ่งครุ ๓. ตลาดนัดบริเวณหน้าห้างไอทีสแควร์ เขตหลักสี่ ๔. ตลาดนัดบริเวณกรมอุตุนิยมวิทยา เขตบางนา <p>กรุงเทพมหานครได้จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการค้าภายใน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง ธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การประปานครหลวง การไฟฟ้านครหลวง ตำรวจนครบาล เป็นต้น พร้อมทั้งได้ประสานผู้ประกอบการต่าง ๆ เช่น OTOP Bangkok brand สินค้าราคาถูก เป็นต้น เพื่อเข้าร่วมในการจัดกิจกรรมตลาดชานกรุง</p> <p>๒. รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (นางสาวเรณู ตั้งคจิวงกูร) ได้แจ้งนโยบายของนายกรัฐมนตรีซึ่งต้องการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ จัดตลาดนัด ๔ มุมเมือง ทั้งนี้ ขอให้กรุงเทพมหานครบูรณาการกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ในการจัดตลาดร่วมกัน กำหนดประชุมหารือในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ซึ่งอาจต้องเลื่อนการเปิดตลาดชานกรุงถนนอุทยาน จากที่กำหนดไว้เดิมในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นสัปดาห์ที่ ๒-๓ ของเดือน สิงหาคม ๒๕๕๘</p>	
<p>การบูรณาการเพื่อแก้ไข ปัญหาภัยพิบัติ</p>	<p>กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)</p> <p>๑. มติคณะรัฐมนตรีในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑.๑ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ <ul style="list-style-type: none"> - เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยพิบัติ โดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการ ฯ - ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือร่วมกันเพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาให้ประชาชน ๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ <ul style="list-style-type: none"> - แก้ไข ข้อความในมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จากคำว่า "ปัญหาภัยแล้ง" แก้เป็น จาก "ปัญหาภัยพิบัติ" เพื่อให้ครอบคลุมภัยพิบัติทุกประเภท - กำหนดให้วงเงินใช้บังคับยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการ ให้มีผลใช้จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๒. การบูรณาการงบประมาณ แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ</p> <p>๒.๑ งบประมาณ ให้ทุกหน่วยช่วยเหลือประชาชนและมาตรการด้านแรงงาน โดยใช้จ่ายจากงบปกติของส่วนราชการก่อน ซึ่งมีงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๔,๒๕๕ ล้านบาท ก่อให้เกิดการจ้างงาน ๒,๘๗๙ ล้านบาท (งบประมาณจาก ๓ กระทรวง ๗ กรม ได้แก่ ๑) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ๒) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ ๓) กระทรวงมหาดไทย : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)</p> <p>๒.๒ เงินอุดหนุนราชการจังหวัดละ ๑๐ ล้านบาท โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวางหลักเกณฑ์ร่วมกับกระทรวงการคลังและชี้แจงวางแผนทางปฏิบัติของจังหวัด โดยให้คณะกรรมการประเมินสถานการณ์และพิจารณาโครงการในระดับจังหวัดเป็นผู้พิจารณาโครงการพร้อมวงเงิน</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้เงินอุดหนุนราชการตามกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ และ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้ เพื่อให้มีเงินหมุนเวียน/กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยให้เน้นที่การจ้างงานเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ และเป็นการจ้างงานเพื่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำ</p>	<p>ปภ./ทุกจังหวัด</p>
<p>มาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน</p>	<p>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายจรินทร์ จักกะพาก)</p> <p>มาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยการสอบถามความต้องการของกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพเพื่อช่วยเหลือ/สนับสนุนปัจจัยการผลิตต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและให้มีรายได้ในช่วงระยะเวลาวิกฤตตลอดฤดูกาลผลิตปี ๒๕๕๘ ซึ่งมีรายละเอียดที่ทุกจังหวัดได้เสนอโครงการเข้าร่วม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนโครงการทั้งสิ้น จำนวน ๔,๙๖๖ โครงการ - จำนวนกิจกรรม ๖,๗๔๐ กิจกรรม - กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วม ๑๒,๕๑๕ กลุ่ม - ได้รับประโยชน์ ๒,๑๘๗,๕๑๑ครัวเรือน - งบประมาณทั้งสิ้น ๖,๕๒๙.๐๙ ล้านบาท - ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ – มีนาคม ๒๕๕๙ <p>ทั้งนี้ จังหวัดได้ทำการทบทวนแผนงาน/โครงการแล้วว่ามีความพร้อมในการดำเนินการและไม่มีความซ้ำซ้อน ซึ่งสามารถแบ่งแผนงาน/โครงการ ได้ดังนี้</p> <p>กลุ่มที่ ๑ เป็นกลุ่มการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชน ระยะเวลาดำเนินการ ๑ – ๒ เดือน ใช้งบประมาณดำเนินการ ๒,๑๑๖,๕๐๑,๑๗๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>กลุ่มที่ ๒ เป็นกลุ่มการส่งเสริมการปลูกพืช ปศุสัตว์ ระยะเวลาดำเนินการ ๓- ๔ เดือน ใช้งบประมาณ ๑,๙๐๗,๕๙๓,๔๕๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙</p> <p>กลุ่มที่ ๓ เป็นกลุ่มส่งเสริมด้านปัจจัยการผลิตและโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร ระยะเวลาดำเนินการ ๔- ๖ เดือน เนื่องจากมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ใช้งบประมาณ ๒,๕๐๔,๙๙๕,๔๐๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙</p> <p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแผนงาน/โครงการ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เกษตรจังหวัดเป็นเลขานุการ หัวหน้ากลุ่มงานในสำนักงานจังหวัดเป็นผู้ช่วยเลขานุการ ทรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ฝ่ายความมั่นคง ฯลฯ เป็นกรรมการ ๒. ตรวจสอบ/พิจารณาแผนงาน/โครงการในเบื้องต้น พิจารณาจากมีความพร้อม ทำได้ทันที ไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น เกิดรายได้ในระยะสั้น ฯลฯ โดยบูรณาการกลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่กับการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ ๓. กำชับให้นายอำเภอเป็นผู้บูรณาการงานในพื้นที่ พร้อมทั้งติดตามและประเมินผล ๔. ปรับเปลี่ยนแผนงาน/โครงการหากเป็นความต้องการของกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ โดยต้องใช้งบประมาณเดิม พื้นที่ดำเนินการเดิม กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพเดิม 	<p>สนผ.สป./ ทุกจังหวัด</p>
<p>โฉนดชุมชน</p>	<p>กรมที่ดิน (นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล อธิบดีกรมที่ดิน)</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. แนวทางการดำเนินงาน <p>“โฉนดชุมชน” เป็นการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๓ ระเบียบการออกโฉนดชุมชนต้องเป็นชุมชนที่เข้าครอบครองที่ดินของรัฐมาไม่น้อยกว่าสามปีก่อนวันที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๓ (ก่อนวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๓) ใช้บังคับ</p> <p>ตามระเบียบกำหนดว่าชุมชนที่ประสงค์ขอให้มีโฉนดชุมชนให้ยื่นคำขอต่อสำนักงานโฉนดชุมชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน (ปจช.) เห็นชอบ ให้ส่งเรื่องแก่หน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลที่ดินนั้นเพื่อพิจารณาอนุญาตให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามกฎหมาย และเมื่อหน่วยงานดังกล่าวได้อนุญาตให้ชุมชนใช้ประโยชน์ในที่ดินแล้วจะส่งเรื่องให้สำนักงานโฉนดชุมชนเพื่อออกหนังสือแสดงการจัดให้มีโฉนดชุมชนต่อไป</p> <p>ปัจจุบันชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมที่ดินมีจำนวน ๑๕ ชุมชน ๙ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร (อยู่ในที่สาธารณประโยชน์) ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ชุมชนเพชรคลองจั่น กรุงเทพมหานคร ๒. ชุมชนหลวงวิจิตร กรุงเทพมหานคร ๓. ชุมชนโรงหวาย กรุงเทพมหานคร ๔. ชุมชนหลัง สน. ทองหล่อ กรุงเทพมหานคร 	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๕. ชุมชนทุ่งชำเสี้ยว จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>๖. ชุมชนดงกลาง จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>๗. ชุมชนบ้านธาตุชิงแกง จังหวัดพะเยา</p> <p>๘. ชุมชนดอนฮังเกลือ จังหวัดร้อยเอ็ด</p> <p>๙. ชุมชนสี่แยกบายพาสกุดลาด จังหวัดอุบลราชธานี</p> <p>๑๐. ชุมชนบ้านปลาตุก จังหวัดอุบลราชธานี</p> <p>๑๑. ชุมชนบึงสีไฟตอนล่าง จังหวัดพิจิตร</p> <p>๑๒. ชุมชนหาดบางสัก จังหวัดพังงา</p> <p>๑๓. ชุมชนโนนเขวา จังหวัดศรีสะเกษ</p> <p>๑๔. ชุมชนหนองบัว จังหวัดสุรินทร์</p> <p>๑๕. ชุมชนปลากระตักพัฒนา จังหวัดภูเก็ต</p> <p>๒. ผลดำเนินการ</p> <p>๑. ชุมชนบ้านธาตุชิงแกง จ.พะเยา (ลำดับที่ ๗) กรมที่ดินได้เสนอเรื่องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในสัมปทานบัตรอนุญาตให้ชุมชนเข้าทำประโยชน์ในที่ดินแล้วเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีกำหนดระยะเวลา ๒๐ ปี</p> <p>๒. ชุมชนดอนฮังเกลือ (ลำดับที่ ๘) คณะกรรมการพิจารณาเรื่องราวการขอสัมปทานฯ จังหวัดร้อยเอ็ด มีมติไม่เห็นชอบให้ผู้ขอดำเนินงานในโฉนดชุมชนและคณะกรรมการพิจารณาเรื่องราวขอสัมปทานตามมาตรา ๑๒ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน มีมติให้ชุมชนให้ทำความเข้าใจร่วมกันให้เป็นเอกภาพก่อนที่จะขอดำเนินการโฉนดชุมชน</p> <p>๓. ชุมชนที่ยังไม่ยื่นคำขอจำนวน ๗ ชุมชน ได้แก่ (๑) ชุมชนดงกลาง จ.ชัยภูมิ (๒) ชุมชนสี่แยกบายพาส กุดลาด (๓) ชุมชนบ้านปลาตุก จ.อุบลราชธานี (๔) ชุมชนบึงสีไฟตอนล่าง จ.พิจิตร (๕) ชุมชนหาดบางสัก จ.พังงา (๖) ชุมชนหนองบัว จ.สุรินทร์ (๗) ชุมชนปลากระตักพัฒนา จ.ภูเก็ต</p> <p>๔. ชุมชนที่ยื่นคำขอแล้วจำนวน ๖ ชุมชน ได้แก่</p> <p>๔.๑ ชุมชนเพชรคลองจั่น แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ ทำการรังวัดแล้วแต่ผู้ขอและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินข้างเคียงไม่สามารถชี้แนวเขตได้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงขอตรวจสอบเอกสารเพื่อนำมาประกอบการชี้แนวเขตต่อไป</p> <p>๔.๒ ชุมชนหลวงวิจิตร แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ ทำการรังวัดแล้วแต่สำนักงานเขตคันนายาวคัดค้านว่าผู้ขอไม่มีสิทธิในที่ดินตามมาตรา ๖๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน</p> <p>๔.๓ ชุมชนโรงหวาย แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ ทำการรังวัดแล้ว ชุมชนอยู่บนลำรางและบึงรับน้ำสาธารณะ อยู่ระหว่างสมาคมสถาปนิกสยามฯ ออกแบบชุมชน และระบบระบายน้ำในพื้นที่</p> <p>๔.๔ ชุมชนหลังสถานีตำรวจทองหล่อ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ชุมชนอยู่บนลำรางและบึงรับน้ำสาธารณะ อยู่ระหว่างสมาคมสถาปนิกสยามฯ ออกแบบชุมชน และระบบระบายน้ำในพื้นที่</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๔.๕ ชุมชนทุ่งชำเสี้ยว ตำบลโพหนอง อำเภอกะชังบุรีรัมย์ จังหวัดชัยภูมิ ราษฎรในพื้นที่ไม่เห็นด้วยที่จะมีการอนุญาตให้ชุมชนเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเนื่องจากไม่ใช่คนในพื้นที่ ไม่ใช่คนยากจนจริง และขอสงวนที่ดินไว้เพื่อประโยชน์ของราษฎรในตำบล</p> <p>๔.๖ ชุมชนโนนเขวา (คุ้มในหนองบัว) ตำบลโพธิ์ อำเภอมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ระหว่างการรังวัดกำหนดขอบเขตเนื้อที่ที่จะขออนุญาต</p> <p>๓. แนวทางการดำเนินการต่อไป กรมที่ดินได้ดำเนินการออกโฉนดชุมชนแต่บางพื้นที่ชุมชนมีมติไม่ให้คำยินยอมหรือหน่วยงานราชการคัดค้านการใช้ประโยชน์ จึงอยู่ระหว่างให้ชุมชนดำเนินการทำความเข้าใจร่วมกันให้เป็นเอกภาพก่อนที่จะขอดำเนินการโฉนดชุมชน ทั้งนี้ กรมที่ดินได้ประสานงานและติดตามการยื่นคำขอให้พื้นที่ชุมชนที่ยังไม่ยื่นคำขอจำนวน ๗ ชุมชน</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีกว่ากระทรวงมหาดไทย</p> <p>ขอให้กรมที่ดินจัดทำสรุปการใช้ประโยชน์ ระยะเวลาที่ให้ใช้ประโยชน์ และความแตกต่างที่ดินสาธารณะและจัดทำโฉนดชุมชนเพื่อนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p>	ทต.
Social Business	<p>สถาบันดำรงราชานุภาพ (นายชัชวาล ฉายะบุตร ผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพ)</p> <p>ความหมายของการดำเนินงานเพื่อสังคม แบ่งได้ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. CSR เป็นธุรกิจที่ภาคเอกชนดำเนินการตามปกติ แต่นำผลกำไรหรือเงินบางส่วนมาใช้ในกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามหลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี ๒. Social Enterprise เป็นการดำเนินงานเพื่อการเงินและสังคมไปพร้อมกัน (อาจมุ่งหรือไม่มุ่งแสวงหาผลกำไรก็ได้) ๓. Social Business เป็นส่วนหนึ่งของ Social Enterprise โดยมีข้อกำหนดของ ศ.มูฮัมหมัด ยูนุส เพิ่มเติม ๗ ข้อ ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> (๑) การเน้นธุรกิจเพื่อสังคมโดยเฉพาะ (๒) การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนทั้งในด้านสถานะทางการเงินและสถานะทางเศรษฐกิจ (๓) ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนทางธุรกิจเฉพาะที่ตนเองลงทุน (๔) กำไรที่เกิดจากธุรกิจหลังจากนั้นจะใช้ในการขยายกิจการหรือเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินธุรกิจ (๕) ธุรกิจจะต้องไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๖) พนักงานหรือผู้ร่วมงานของธุรกิจจะได้รับผลตอบแทนเทียบเท่ามาตรฐานในอุตสาหกรรม แต่จะมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีกว่า (๗) ทุกคนที่ทำงานให้กับธุรกิจจะต้องทำงานอย่างมีความสุข 	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ทั้งนี้ Social Business แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ (๑) ธุรกิจที่ถือหุ้นโดยนักลงทุน และนำผลกำไรทั้งหมดไปใช้เพื่อปรับปรุงหรือขยายกิจการ (๒) ธุรกิจที่ถือหุ้นโดยคนยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อมและนำผลกำไรที่ได้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาสังคม</p> <p><u>รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายมนตรี นาคสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน)</u></p> <p>กรมการพัฒนาชุมชนมีตัวอย่างการดำเนินการของชุมชนที่ใกล้เคียงกับ Social Business ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านถ่ออนนาลับ ตำบลถ่ออนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีการรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยนำเงินไปลงทุนจัดตั้งศูนย์รับซื้อสินค้าการเกษตร ธนาคารชุมชน ร้านขายอุปกรณ์ ก่อสร้างชุมชน ปิมน้ำมันชุมชน กลุ่มโรงสีข้าวจำวชุมชน และร้านค้าชุมชน ฯลฯ เมื่อผลประกอบการมีกำไรจึงจัดสรรให้กับสมาชิก/กลุ่มและชุมชน (สำหรับพัฒนาสาธารณประโยชน์และจัดสวัสดิการ)</p> <p><u>ข้อเสนอแนะว่ากรมการพัฒนาชุมชน</u></p> <p>๑. ให้สรุปแนวคิดและการดำเนินงานตามแนวคิด Social Business ของต่างประเทศ รวมทั้งสรุปรูปแบบการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจชุมชนในประเทศที่มีลักษณะที่ใกล้เคียงกับ Social Business โดยขอให้ประสานข้อมูลกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์</p> <p>๒. ให้วิเคราะห์ผลที่จะเกิดขึ้นจากการนำแนวคิด Social Business ไปสู่การปฏิบัติจริง พร้อมทั้งเสนอแนวทางการปรับแนวคิดที่เหมาะสมกับสังคมไทย โดยพิจารณาจำแนกเป็น</p> <p>๒.๑ กลุ่มที่รวมตัวกันและมีเงินทุนของตนเอง (ไม่ใช่สหกรณ์)</p> <p>๒.๒ กลุ่มที่รวมตัวกันแต่ไม่มีเงินทุนของตนเอง (รัฐสนับสนุนเงินทุนให้)</p> <p>ทั้งนี้ ให้เสนอแนวทางการดำเนินธุรกิจ เช่น การจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตร ร้านค้า เป็นต้น และแนวทางการจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินธุรกิจ ซึ่งผลกำไรส่วนหนึ่งสามารถจัดสรรให้สมาชิกได้ และอีกส่วนหนึ่งจัดสรรเพื่อสังคม</p>	<p>ส.ป.มท.(สตร.)/ พช.</p>
<p>การดำเนินการบังคับใช้กฎหมายต่อพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกปลูกยางพารา</p>	<p><u>คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายอมร เลาหมนตรี)</u></p> <p>๑. การดำเนินการบังคับใช้กฎหมายต่อพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกปลูกยางพาราโดยในเบื้องต้นมุ่งดำเนินการกับนายทุน กลุ่มนายทุน และผู้มีอิทธิพล โดยมีแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ตามประเภทพื้นที่ ดังนี้</p> <p>๑.๑ พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ ชั้นที่ ๒ และพื้นที่ป่าอนุรักษ์</p> <p>- กรณีต้นยางพาราที่อายุน้อยกว่า ๔ ปี ให้ตัดพื้นที่ทั้งหมดแล้วเร่งปลูกไม้ป่าทดแทน</p> <p>- กรณีต้นยางพาราที่อายุตั้งแต่ ๔ - ๒๐ ปี ให้ตัดต้นยางพาราร้อยละ ๖๐ และเหลือไว้ร้อยละ ๔๐ โดยพื้นที่ที่ตัดต้นยางพาราออกให้ปลูกไม้ป่าท้องถิ่นทดแทน ส่วนพื้นที่ที่มีต้นยางพาราเหลืออยู่ให้ปลูกไม้ป่าท้องถิ่นเสริม</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>- กรณีต้นยางพาราอายุตั้งแต่ ๒๐ ปีขึ้นไป หรือหมดอายุการให้น้ำยาง ให้คงไว้ในพื้นที่เดิม</p> <p>๑.๒ พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๓ ชั้นที่ ๔ ชั้น ๕ และนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์</p> <p>- กรณีต้นยางพาราที่อายุน้อยกว่า ๔ ปี ให้ตัดฟันทั้งหมดแล้วเร่งปลูกไม้ป่าทดแทน</p> <p>- กรณีต้นยางพาราที่อายุตั้งแต่ ๔ – ๒๐ ปี ให้ตัดต้นยางพาราร้อยละ ๖๐ เหลือไว้ร้อยละ ๔๐ โดยพื้นที่ที่มีต้นยางพาราเหลืออยู่ให้ชุมชนขอใช้ประโยชน์เก็บหาของป่า (กรีดยางพารา) ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างกำหนดแนวทางโดยอาจมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกชุมชน</p> <p>- กรณีต้นยางพาราอายุตั้งแต่ ๒๐ ปีขึ้นไป หรือหมดอายุการให้น้ำยาง ให้คงไว้ในพื้นที่เดิม</p> <p>ทั้งนี้ มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ในมาตรา ๑๕ ประเด็นการเก็บหาของป่า ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุญาต และในมาตรา ๒๕ ประเด็นการตัดทำลายต้นยางพารา ซึ่งแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่กับว่าจะประกาศมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้อำนวยการสำนักพื้นที่ป่าไม้เป็นผู้ดำเนินการ</p> <p>๒. หลักเกณฑ์การพิจารณาลักษณะของนายทุน ได้แก่</p> <p>(๑) พื้นที่ที่บุกรุกตั้งแต่ ๒๕ ไร่ ขึ้นไป</p> <p>(๒) แปลงยางพาราที่บุกรุกน้อยกว่า ๒๕ ไร่ แต่เป็นของกลุ่มทุนจากต่างถิ่น</p> <p>(๓) เป็นเจ้าของสวนยางพาราหลายแปลง</p> <p>(๔) เจ้าของสวนยางพาราเป็นนายทุนต่างถิ่น จ้างแรงงานในพื้นที่ให้ดำเนินการแทน</p> <p>(๕) สวนยางพารามีขนาดใหญ่ มีสิ่งปลูกสร้างและที่พักอาศัย มีการลงทุนสูงเชิงธุรกิจ</p> <p>(๖) ชาวบ้านในพื้นที่ยืนยันว่าเจ้าของเป็นคนต่างถิ่นและไม่ได้เป็นผู้ยากไร้หรือไร้ที่ทำกิน</p> <p>(๗) เจ้าของเป็นผู้ยากไร้ต่างถิ่น โดยต้องได้รับการตรวจสอบว่าเป็นผู้ยากไร้จริงหรือไม่</p> <p>ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ให้ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพิจารณากำหนดแนวทางการดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากการตัดต้นยางพารา เช่น การจัดหาที่ดินทำกิน การฝึกอาชีพ การอนุญาตให้เข้าไปกรีดยางพาราจากต้นที่เหลืออยู่ เป็นต้น รวมทั้งเมื่อมีการประกาศใช้แนวทางดังกล่าว ขอให้พิจารณาแนวทางในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย</p>	<p>ปค./ จังหวัดที่เกี่ยวข้อง</p>